

Quận Cam

Người nộp đơn: Cơ quan tài chính: Tổ chức từ thiện của Quận Cam

Người triệu tập khu vực: Hội đồng Doanh nghiệp Quận Cam

Liên hệ: Jesse Ben-Ron

jbenron@ocbc.org

Phần thưởng: \$5,000,000

“Quận Cam là một mô hình thu nhỏ của tất cả những điều tuyệt vời về California, chủ nghĩa đa văn hóa, bãi biển, thời tiết nắng ấm và lực lượng lao động có học thức thúc đẩy một nền kinh tế hùng mạnh, nhưng cũng có những tệ nạn của nó, chẳng hạn như bất bình đẳng kinh tế nghiêm trọng và chi phí nhà ở ngày càng cao bóp nghẹt tầng lớp trung lưu. - và cư dân có thu nhập thấp.”

Mô tả dự án:

Cộng tác Chuyển đổi Đường Cao tốc Quận Cam sẽ là sự hợp tác liên ngành đầu tiên trong khu vực với sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển kinh tế công bằng, bền vững và linh hoạt. Tầm nhìn của chúng tôi là hiện thực hóa một nền kinh tế có thể hỗ trợ cư dân trong các cộng đồng không được đầu tư bằng các lộ trình để tiến lên bậc thang kinh tế và phát triển việc làm chất lượng trong các ngành công nghiệp có thể chịu được suy thoái kinh tế và đẩy nhanh cuộc cách mạng năng lượng xanh của California, cùng tiến lên với một quyết định tập thể và đa dạng -hoạch định.

Quận Cam có một trong những nền kinh tế đa dạng và mạnh mẽ nhất tại Hoa Kỳ. Các lĩnh vực việc làm lớn nhất của Quận Cam là xây dựng, du lịch và dịch vụ y tế, đồng thời dẫn đầu trong các lĩnh vực như phòng thí nghiệm nha khoa, sản xuất thiết bị lưu trữ máy tính, sản xuất dụng cụ y tế và phẫu thuật cũng như sản xuất điện sinh khối. Trong quá trình phát triển, Quận Cam phải chịu sự bất bình đẳng thu nhập đáng kể. Tiền lương thực tế cho những người có thu nhập cao nhất tăng 24% từ năm 1979 đến 2016, nhưng tiền lương cho những người có thu nhập thấp giảm 26%. Các công việc được trả lương thấp hơn dự kiến sẽ chiếm phần lớn trong tăng trưởng việc làm của quận. Bán lẻ, khách sạn và du lịch sử dụng lao động trình độ đầu vào với mức lương không đủ cho chi phí sinh hoạt của quận. Nghèo đói tập trung một cách không cân đối trong các cộng đồng nhập cư ở miền bắc và miền trung Quận Cam. Sáng kiến này sẽ ghi nhận những khó khăn lâu dài này và thiết kế các chiến lược và chính sách nhằm hỗ trợ những cư dân này.

Đại lý tài chính của khoản tài trợ này sẽ là Charitable Ventures, một tổ chức dựa vào cộng đồng 501(c)(3) cung cấp dịch vụ ương tạo, tư vấn tác động xã hội, hỗ trợ hợp tác khu vực và quản lý tài trợ để giúp các tổ chức dựa vào cộng đồng khác tối đa hóa tác động. Hội đồng Kinh doanh Quận Cam (OCBC) sẽ đóng vai trò là Người triệu tập Khu vực của HRTC. Nhiệm vụ của OCBC là thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Quận Cam để nền kinh tế sôi động của khu vực tiếp tục mở rộng, mang lại lợi ích thịnh vượng cho mọi người dân tại Quận Cam. OCBC và các tổ chức tiền thân đã thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực trong hơn 125 năm qua.